

VPBank dành 13.000 tỷ đồng triển khai gói vay lãi suất chỉ từ 5%/năm

20:46 14/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt gói vay ưu đãi có tổng quy mô 13.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua ô tô, vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà, vay tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 5%/năm, tỷ lệ cho vay lên tới 85%, thời gian vay tối đa đến 35 năm.

Đặc biệt, các gói vay này đều có thời gian phê duyệt siêu nhanh, chỉ trong vòng 5 phút qua hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race.

Nhằm kích cầu tín dụng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, hỗ trợ người dân mạnh dạn hơn trong quyết định đầu tư, sản xuất kinh doanh, VPBank mới đây đã tung ra 3 gói vay ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân gồm vay mua nhà, vay mua xe ô tô và vay phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5%/năm. Đây được xem là mức lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường tính đến thời điểm hiện nay.

**MỞ KHÓA NHÀ MỚI
VƯƠN TỚI THỊNH VƯỢNG**

Vay mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ **5.9%/năm**

*Theo quy định và điều khoản hiện hành của VPBank

**VPBANK RACE
DUYỆT SIÊU 5 PHÚT
Sống chuẩn tới an**

- ✓ TỶ LỆ CHO VAY LÊN TỚI 80% GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 100% MỤC ĐÍCH
- ✓ SỐ TIỀN CHO VAY LÊN ĐẾN 20 TỶ ĐỒNG
- ✓ THỜI GIAN CHO VAY LÊN TỚI 35 NĂM
- ✓ PHÊ DUYỆT NHANH TRONG VÒNG 05 PHÚT QUA VPBANK RACE

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực triển khai nhiều giải pháp về tín

dụng, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, gói vay phục vụ sản xuất kinh doanh của VPBank được thiết kế với lãi suất chỉ 5%/năm cố định trong 6 tháng đầu. Gói vay này áp dụng cho các khách hàng cá nhân là các hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình kinh doanh. Tỷ lệ cho vay theo đó lên tới 80% giá trị tài sản bảo đảm, tối đa 20 tỷ đồng và thời gian vay kéo dài đến 15 năm.

Bên cạnh đó, VPBank cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững, đồng thời từng bước giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Gói ưu đãi lãi suất dành cho các khách hàng vay mua nhà của VPBank có lãi suất chỉ từ 5,9%/năm, được giải ngân tới 80% giá trị tài sản đảm bảo với số tiền cho vay tối đa 20 tỷ đồng. Thời gian vay lên tới 35 năm.

Riêng với gói vay mua xe ô tô, VPBank hiện áp dụng lãi suất chỉ 7%/năm với tỷ lệ cho vay lên tới 85% giá trị xe và thời gian vay trong 8 năm.

Điểm đặc biệt của cả 3 gói vay này là khách hàng chỉ cần chứng minh thu nhập thông qua tự kê khai và thời gian phê duyệt chỉ trong vòng 5 phút thông qua ứng dụng VPBank RACE. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin nhân thân cơ bản, không cần cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập, hệ thống sẽ kiểm tra và trả kết quả phê duyệt khoản vay trong vòng 5 phút. Ứng dụng được vận hành dựa trên công nghệ chấm điểm thông minh kết hợp công nghệ OCR chính xác, giúp ngân hàng gia tăng mạnh mẽ khả năng số hóa giấy tờ, xử lý hồ sơ để phê duyệt các khoản vay tự động và nhanh chóng.

Đại diện VPBank cho biết, tính trung bình trong 2 năm gần đây, lượng khách hàng vay vốn tại VPBank tăng khoảng 30%/năm. Số lượng khách hàng hiện tại đang có khoản vay tại VPBank đạt gần 165 nghìn khách hàng, trong đó chủ yếu là vay mua ô tô và sản xuất kinh doanh. “Chúng tôi kì vọng, 3 gói vay ưu đãi lãi suất này sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước”, vị đại diện này chia sẻ thêm.



GÓI VAY ƯU ĐÃI 13.000 TỶ ĐỒNG

Vay thế chấp với lãi suất
ưu đãi chỉ **5%/năm***

*Theo quy định và điều khoản
hiện hành của VPBank

 **ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN, VAY MUA Ô TÔ,
VAY KINH DOANH THẾ CHẤP, VAY TIÊU DÙNG THẾ CHẤP.**

VPBANK RACE
DUYỆT SIÊU 5 PHÚT
Sống chuẩn tới ưu

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh việc giảm lãi suất huy động, VPBank cũng đã có các đợt giảm 1,5%/năm lãi suất vay đối với các khoản vay trung và dài hạn hiện hữu chưa được áp dụng lãi suất cạnh tranh trước đó.

Chương trình được áp dụng từ nay đến hết 31/12/2023. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900 545 415 hoặc 024 3928 8880.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vpbank-danh-13000-ty-dong-trien-khai-goi-vay-lai-suot-chi-tu-5nam>